

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2019  
và Kiểm toán tài chính năm 2019)

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - CTCP thủy điện Sông Vàng.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;

- Căn cứ quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2004 của Bộ tài chính ban hành quy chế lựa chọn Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ năng lực, đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của Bộ tài chính ban hành năm 2018.

- Căn cứ báo giá soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của 03 đơn vị kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 03 đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) : 60.000.000 đồng.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA) : 70.000.000 đồng.
3. Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long : 70.000.000 đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) có địa chỉ tại số 03 BT2-KĐT Pháp Vân - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội. Đây là Công ty có đầy đủ các điều kiện, năng lực và là một trong những Công ty có trong danh sách của Bộ tài chính được phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán và có giá trị thấp nhất.

Để đảm bảo tài liệu tài chính được minh bạch rõ ràng, đúng với qui định hiện hành của Nhà nước, HĐQT CTCP Thủy điện Sông Vàng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) để soát xét Báo cáo tài chính 06 đầu năm 2019 và kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT





# CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN ALLIANCE OF INTER-CONTINENTAL ACCOUNTANTS

ĐC: Số 29, Biệt thự 2, KĐT Bắc Linh Đàm, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

ĐT: (04) 3767 0720 / (04) 3785 5361 \* Fax: (04) 3767 0721

Email: chinhanhcupahanoi@gmail.com \* Website: www.cpahanoi.com

# AICA

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

## **KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

**Địa chỉ: Số 115 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng**

Trước hết, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty tới hoạt động kiểm toán, thẩm định giá và tư vấn tài chính kế toán của Công ty chúng tôi.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội là một Chi nhánh của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với các lĩnh vực hoạt động chính là Kiểm toán, Thẩm định giá, Tư vấn Tài chính, Kế toán và Tư vấn thuế. Giá trị cốt lõi của Công ty được khách hàng đánh giá cao là yếu tố con người, với thế mạnh là đội ngũ nhân viên có bản lĩnh, có tính chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao đã từng nhiều năm làm lãnh đạo và làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu của Bộ Tài chính. Với đội ngũ cán bộ đó cho phép Công ty thực hiện và hoàn thành hàng loạt các dịch vụ chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thuế cho nhiều tổ chức và đơn vị hoạt động trên khắp cả nước. Các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp đã được nhiều khách hàng đánh giá chất lượng tốt. Chúng tôi cam kết sẽ đem lại các dịch vụ theo luật định với chất lượng cao nhất góp phần vào sự thành công và phát triển của khách hàng.

Qua hiểu biết của chúng tôi về quy mô cũng như hoạt động của Quý Công ty, chúng tôi xin đề xuất giá phí dịch vụ Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quý Công ty cụ thể như sau:

**Phí dịch vụ Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 là: 70.000.000 VNĐ.**

(Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN  
HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



**VŨ THỊ NGOAN**



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

**Thưa Ban Lãnh đạo Công ty!**

Chúng tôi gửi đến Ban Lãnh đạo Công ty bản báo giá và kế hoạch đề xuất công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Bằng bản báo giá này, chúng tôi rất hân hạnh được xác nhận sự chấp thuận và sự hiểu biết của chúng tôi về cuộc kiểm toán này. Cuộc kiểm toán của chúng tôi sẽ được thực hiện với mục đích nhằm giúp chúng tôi đưa ra ý kiến hoàn thiện về hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ của Công ty.

***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này quy định chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

***Phạm vi của cuộc kiểm toán***

Chúng tôi sẽ tiến hành soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Quý Công ty, đồng thời tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm mục đích quản lý.

***Trách nhiệm của Ban Giám đốc và xác định quy định lập và trình bày Báo cáo tài chính được Công ty áp dụng***

Cuộc kiểm toán của chúng tôi sẽ được thực hiện trên cơ sở Ban Giám đốc thừa nhận và hiểu rằng Ban Giám đốc có trách nhiệm:

- a. Trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, phù hợp với các quy định về lập và trình bày Báo cáo tài chính áp dụng;
- b. Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo Báo cáo tài chính được lập không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn;
- c. Cung cấp cho chúng tôi:
  - Quyền tiếp cận với tất cả các thông tin mà Ban Giám đốc biết được là có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính như các ghi chép, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các vấn đề khác;
  - Thông tin bổ sung khác mà chúng tôi có thể yêu cầu từ Ban Giám đốc cho mục đích của cuộc kiểm toán;
  - Quyền tiếp cận không giới hạn với nhân sự trong Công ty mà chúng tôi xác định là cần thiết.

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác đầy đủ từ phía các nhân viên của Công ty trong quá trình kiểm toán.

### ***Phí kiểm toán***

Dựa vào kinh nghiệm kiểm toán đối với khách hàng tương tự và sự hiểu biết của chúng tôi về tính chất và phạm vi công việc, phí dịch vụ của chúng tôi được ước tính dựa trên thời gian cần thiết thực hiện dịch vụ và nhân sự thực hiện dịch vụ để hoàn thành công việc.

**Chúng tôi báo giá phí kiểm toán cho toàn bộ phạm vi nêu trên là 70.000.000 đồng.**

***(Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn)***

***(Giá phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%)***

Trong trường hợp chúng tôi phải thực hiện thêm một số công việc do Công ty thay đổi yêu cầu dịch vụ hoặc Công ty sửa đổi chính sách kế toán hoặc phát sinh các sai sót trong ghi chép của Công ty hoặc lỗi từ phía nhân viên Công ty không chuẩn bị được thông tin đúng hạn hoặc xảy ra những sự kiện không lường trước được thì chúng tôi sẽ thảo luận với Ban Giám đốc Công ty về mức phí bổ sung cho các công việc phát sinh.

### ***Nhóm kiểm toán***

Chúng tôi cam kết sẽ lựa chọn một nhóm kiểm toán bao gồm Kiểm toán viên và các trợ lý kiểm toán có kinh nghiệm bao gồm những người đã từng thực hiện cung cấp dịch vụ cho những khách hàng tương tự. Đây là cam kết nhằm đảm bảo dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được chất lượng cao nhất theo yêu cầu của Quý Công ty.

### ***Các vấn đề khác***

Nếu Quý Công ty chưa hài lòng bản báo giá và kế hoạch dự kiến của chúng tôi, xin vui lòng thông tin phản hồi cho chúng tôi.

Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác bền vững của Ban Lãnh đạo Công ty.

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ:

**Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long**

**Nguyễn Quang Thiện – Phó Giám đốc**

Điện thoại: 024 73011368; DD: 0942 15 00 99;

Web: [Thanglongaudit.com](http://Thanglongaudit.com) ; Email: [quangthienkiemtoan@gmail.com](mailto:quangthienkiemtoan@gmail.com)

Địa chỉ: Phòng 807 tòa A Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Kính thư!





Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam  
Địa chỉ: Số 3, Biệt thự 2, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt,  
Hoàng Mai, Hà Nội.  
Tell: (+84 24) 3 7670720 \* (+84 24) 3 7670721

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

## **KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

Trước hết, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty tới hoạt động Kiểm toán, Thẩm định giá, Tư vấn tài chính kế toán của Công ty chúng tôi.

AVA là Công ty được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Tư vấn Tài chính, Kế toán, Thuế và Thẩm định giá theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0102051074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/10/2006, sửa đổi bổ sung ngày 11/7/2016.

Công ty chúng tôi được Bộ Tài chính công nhận là tổ chức có đủ điều kiện hoạt động Thẩm định giá và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Qua hiểu biết của chúng tôi về quy mô cũng như hoạt động của Quý Công ty, Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty bản đề xuất cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 cụ thể như sau:

<b><u>Nội dung dịch vụ</u></b>	<b><u>Giá phí dịch vụ</u></b>
• Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019	: 20.000.000
• Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019	: 40.000.000
<b><u>Tổng cộng</u></b>	<b><u>: 60.000.000</u></b>

(Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng)

Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế GTGT

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

**THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu AVA



**BÙI QUANG HỢP**